



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการประเมินของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๙๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๕ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ โดยให้บันทึกข้อมูลแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะและผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ๔ ชุด (สำหรับกรรมการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด) ส่งสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดนำส่งสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบรับรอง และจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) และระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อประสานคณะกรรมการประเมินผลงานดำเนินการตรวจประเมินต่อไป นั้น

จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” ให้นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน “ผ่าน” เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ โดยให้มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ สำหรับวิทยฐานะระดับชำนาญการ หรือ คศ.๓ สำหรับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ หรือ คศ.๓ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ หรือ คศ.๓ ได้ตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

/๒. กรณี...

๒. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานผู้ยื่นคำขอรับการประเมินฯ ทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ ในการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(รวยรุ่ง ไครบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๕

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการประเมินของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ตามมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- ๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
- ๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เกณฑ์ PA จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ โดยให้บันทึกข้อมูลแบบคำขอมัติวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ และผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล จำนวน ๔ ชุด (สำหรับกรรมการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด) ส่งสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา หรือส่วนราชการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดแล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดนำส่งสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจสอบรับรอง และจัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) และระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อประสานคณะกรรมการประเมินผลงานดำเนินการตรวจประเมินต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” ให้นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นขอผลการประเมิน “ผ่าน” เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ โดยให้มีผลการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแจ้งนายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ตามมติดังกล่าว โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒

/สำหรับ...

สำหรับวิทยฐานะระดับชำนาญการหรือ คศ.๓ สำหรับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ หรือ คศ.๓ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ หรือ คศ.๓ ได้ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ทั้งนี้ เมื่อนำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้ว ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด รายงานมติที่ประชุมที่ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน “ผ่าน” ให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”ให้นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานผู้ขอยื่นคำขอรับการประเมินฯ ทราบผลการประเมิน ทั้งนี้ ในการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน

๑. นายธีรวัฒน์ ทองแก้ว ๐๘-๖๒๙๖-๓๑๒๐

๒. นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง ๐๙-๗๐๗๒-๙๓๘๙

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครพนม

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับผลงานระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่	อปท.	โรงเรียน/ศพด.	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ ที่ขอเลื่อน	สรุปผล การประเมิน
๑	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	นาย อลงกรณ์ สิทธิกันต์	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๒	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาง อรทัย แก้วดวงดี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาง จารุณี วงศ์งาม	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาย ณัฐภาส แสนผล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๕	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาย ธนุศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาย ภูริวัจน์ พิมพ์พงษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๗	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	นาย ธีรยุทธ จันทร์นะ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๘	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	น.ส. ธาทรทิพย์ สิงห์รุ่งเรือง	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๙	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	น.ส. ฉัตรมณี ศรีคำแขง	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๑๐	ทม.นครพนม	ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจวิทยานุสรณ์)	น.ส. เนตรกนก วิทยเจ็ยกขจร	ครู	ครูชำนาญการ	ไม่ผ่าน
๑๑	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	น.ส. วรภา โพธิ์สุ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๒	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	น.ส. ขนิษฐา จางจันทร์	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๑๓	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	น.ส. วาสนา นิยมสัจย์	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๑๔	ทม.นครพนม	ร.ร.เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	นาย ชวัลชัย เทือกดาธา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๕	อบต.บ้านกลาง	ศพด.บ้านกลาง	นาย ธนาคาร ชนะคำ	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๑๖	อบต.พระกลางทุ่ง	ศพด.บ้านหนองกุดแคน	นาง ปิ่นแก้ว จิตรโคตร	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๗	อบต.พระกลางทุ่ง	ศพด.พระกลางท่า	นาง นิษฐิณีภา ใจตรง	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๘	อบต.โพนแพง	ศพด.บ้านห้วยทราย	นาง สุกัลยา สุริยนต์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๙	อบต.โพนแพง	ศพด.ตาลกุด	นาง พรรณี ทองยศ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๐	อบต.บ้านเอื้อง	ศพด.วัดโพธิ์ชัย	นาง น้ำใจ วงศ์รำพันธ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๑	อบต.บ้านเอื้อง	ศพด.วัดศรีบุญเรือง	นาง จันทนา หมอมณีชัย	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๒	อบต.นาเดื่อ	ศพด.วัดอินทร์แปลง	นาง บุรณิ ศิริวงค์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๓	อบต.นาเดื่อ	ศพด.วัดจำปา	นาง คำเหวียน ศิริวงค์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๔	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านหนองคุด	นาง วัลภา ทีสุกะ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๕	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านท่าคำไฮ	นาง นันธิษา นามเสาร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๖	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านดอนปอ	นาง จุริรัตน์ เกิดบุญมี	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๗	ทต.บ้านแพง	ศพด.วัดกลาง	น.ส. สุภาภักดิ์ อภัยโส	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๘	ทต.บ้านแพง	ศพด.วัดโพธิ์ศรี	น.ส. มุกดา อินโนนเชื้อก	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๒๙	อบต.นาจัว	ศพด.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ	น.ส. ธิดาทิพย์ สุวรรณใจ	ครู	ครูชำนาญการ	ผ่าน
๓๐	อบต.นาขาม	ศพด.บ้านนาขาม	นาง รัตติยา คัดทะจันทร์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. นครพนม

ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เกณฑ์ PA

๑. กรณีผู้ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : อีเมล) ในระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซีดีพร้อมสำเนาบัตร และระบุข้อความว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ เกณฑ์ PA เท่านั้น” จากนั้นให้ส่งอีเมลมาที่ dla.pa.a002@gmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันสถานะบุคคลว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

๒. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ๒.๑ นายธีระวัฒน์ แสงทองล้วน | ๐๘๑-๙๒๒-๙๖๙๖ |
| ๒.๒ นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง | ๐๙๗-๐๗๒-๙๓๘๙ |
| ๒.๓ นางสุจรดา อมรรังสีโรจน์ | ๐๙๕-๒๔๙-๑๑๒๖ |
| ๒.๔ นายธีรวัฒน์ ทองแก้ว | ๐๘๖-๒๙๖-๓๑๒๐ |
| ๒.๕ นางสาวแสงดาว อ่อนน้อม | ๐๖๑-๓๕๖-๕๘๗๔ |
